



เอกสารข่าวต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nrd@parliament.go.th

ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย

- อดีตนายกรัฐมนตรีได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่

๒. สหราชอาณาจักร

- สภาผู้แทนราษฎรผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยการแยกประเทศออกจากสหภาพยุโรป

๑. สหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย : อดีตนายกรัฐมนตรีได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ (วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

ภายหลังเลื่อนกำหนดการเลือกตั้งประธานาธิบดีมาถึง ๕ ครั้ง สหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย ได้จัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีขึ้นเมื่อวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ภายใต้การคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มแข็งของหน่วยรักษาความปลอดภัยโซมาเลียและสหภาพแอฟริกาในโซมาเลีย (AMISOM) การเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญต่อพัฒนาการทางการเมืองของประเทศแห่งนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นที่คาดหวังว่าภายใต้การนำของรัฐบาลใหม่และการพัฒนาของสถาบันต่างๆจะนำสันติภาพมาสู่โซมาเลียซึ่งชาติรัฐบาลที่มีเสถียรภาพมานานกว่าสองทศวรรษแล้ว การเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยสภาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียครั้งนี้มีผู้สมัครชิงตำแหน่งเป็นจำนวน ๒๒ คน โดยเป็นบุคคลถือสองสัญชาติ จำนวน ๑๖ คน ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งรัฐเพื่อการเปลี่ยนผ่าน (Transitional Federal Constitution) มาตรา ๘๘ ระบุเพียงว่า ผู้สมัครจำเป็นต้องเป็นชาวโซมาเลียและเป็นมุสลิมเท่านั้น มิได้ระบุห้ามชาวต่างชาติแต่อย่างใด ผลปรากฏว่า นายโมฮัมเหม็ด อับดุลลฮีย์ โมฮัมเหม็ด อดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียด้วยคะแนน ๑๘๔ ต่อ ๙๗ เสียง

นายโมฮัมเหม็ด วัย ๕๕ ปี มีสัญชาติโซมาเลียและอเมริกัน เคยปฏิบัติงานด้านการทูตให้แก่อริบัฐบาลโซมาเลียก่อนเข้าสู่แวดวงการเมือง และมีประสบการณ์การทำงานที่กรมขนส่งแห่งรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ขณะที่ยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโซมาเลีย ในปี ๒๕๕๓ ค่อนข้างมีชื่อเสียงที่ดี มีผลงานสำคัญได้แก่ การจัดตั้งระบบบัญชีเงินเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ทหาร การปรับลดขนาดคณะรัฐมนตรี และมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน แม้ว่าการรับสินบนยังคงมีปรากฏอยู่ทั่วไป อีกทั้งในการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนี้ นักวิเคราะห์หลายฝ่ายมีความเห็นว่านายโมฮัมเหม็ดสามารถสร้างฐานเสียงที่แข็งแกร่งจนได้รับชัยชนะ เนื่องจากได้รับการสนับสนุนเงินทุนอย่างลับจากตุรกี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และอีกหลายประเทศ

อย่างไรก็ตาม หนทางไปสู่ความมีเสถียรภาพทางการเมืองของโซมาเลียยังคงอีกยาวไกลนัก ด้วยความพยายามจะฟื้นฟูประเทศมานานหลายปีนับตั้งแต่เกิดสงครามกลางเมือง โซมาเลียได้มีรัฐบาลชั่วคราวที่มีศูนย์กลางอำนาจอยู่ที่กรุงโมกาดิชู และสามารถปกครองดินแดนบางส่วนของประเทศเท่านั้น ในขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศอยู่ภายใต้การควบคุมของกองกำลังรักษาความสงบแอฟริกันับพันคนซึ่งรับมือสู้รบกับกองกำลังชาบา (the Shabab militant group) เป็นเวลาหลายปี อีกทั้งกลุ่มการเมืองอื่นๆ พยายามที่จะแยกตัวเป็นเอกราช อาทิ Puntland และ Somaliland ด้วยเป็นต้น

ที่มา : <http://www.nytimes.com> (๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

<http://www.nation.co.ke/news/africa/Somalia> (๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

๒. สหราชอาณาจักร : สภาผู้แทนราษฎรผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยการแยกประเทศออกจากสหภาพยุโรป (วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

เมื่อวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สภาผู้แทนราษฎร (House of Commons) สหราชอาณาจักร ได้มีมติเห็นชอบต่อร่างกฎหมายว่าด้วยการแยกประเทศออกจากจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (Brexit) ด้วยคะแนนเสียงที่เป็นเอกฉันท์ ๔๙๔ เสียง ต่อ ๑๒๒ เสียง ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวจะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาของวุฒิสภา (House of Lords) ต่อไป

ประมวลข่าวต่างประเทศ ๒

ทั้งนี้ ผลการลงมติของสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวได้มีการหยั่งเสียงรอบแรกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วครั้งหนึ่งด้วยคะแนนเห็นชอบจำนวน ๔๙๘ เสียง ต่อความเห็นคัดค้านจำนวน ๑๑๔ เสียง จากนั้นได้เปิดอภิปรายเป็นเวลา ๓ วัน ในการนี้ สมาชิกพรรคฝ่ายค้านพยายามเสนอให้รัฐสภามีบทบาทมากขึ้นในกระบวนการออกจากความเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปโดยอ้างเหตุผลเพื่อป้องกันปัญหาด้านเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงกับสหราชอาณาจักรฯ ที่ต้องสูญเสียผลประโยชน์ของประเทศจากการเป็นสมาชิกในตลาดร่วมยุโรป อีกทั้งต้องเผชิญปัญหาด้านกฎ ระเบียบและอัตราภาษีในการค้าระหว่างสหราชอาณาจักรฯ กับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป หากแต่ข้อเสนอดังกล่าวมิได้รับความสนใจจากรัฐบาลแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม การผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรฯ ต้องการให้ผ่านความเห็นชอบโดยราบรินและให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือนมีนาคมนี้ เพื่อที่จะได้สามารถดำเนินการขั้นตอนต่อไปตามเงื่อนไขกระบวนการออกจากความเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปภายใน ๒ ปี ที่ระบุในมาตรา ๕๐ ของสนธิสัญญาลิสบอน

ที่มา : <http://www.nytimes.com> (๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

<https://stream.org/uks-house-commons> (๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

นางสาวศิริพร กรอบทอง
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐